

**ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน**  
**ประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒**

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๘๑

หัวข้อเรื่อง : กระทรวงการต่างประเทศกับอารยสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

\*\*\*\*\*

หลายคนอาจสงสัยว่า กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับ “อารยสถาปัตย์” อย่างไร จึงขอทำความเข้าใจก่อนว่า “อารยสถาปัตย์” คือ แนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการออกแบบบ้านเรือน ตึก อาคาร ระบบขนส่งมวลชน พื้นที่สาธารณะ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ สร้างความสะดวกและปลอดภัยให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย จึงเป็นแนวคิดเชิงก้าวหน้าเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคของคนทุกกลุ่มในสังคม

นายฤกษ์ ละเอียด ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลได้ริเริ่มจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Friendly Design Expo) ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ซึ่งสะท้อนถึงการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ๒๕๖๒ ที่ไทยรับหน้าที่สำคัญในฐานะประธานอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจึงเข้าร่วมงานภายใต้แนวคิด “อาเซียน : ประชาคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อนำเสนอบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองสู่อนาคต โดยผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์อาเซียนที่ดูแลคนกลุ่มต่าง ๆ รวม ๗ ศูนย์ โดยบูรณาการของกระทรวงการต่างประเทศได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “ต้นไม้ของอาเซียน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงานในการสร้างประชาคมอาเซียนหรือสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้างานฝีมือคุณภาพจากโครงการ “ปักจิตปักใจ” ที่สร้างโอกาส กำลังใจ และรายได้ให้แก่ผู้พิการทางสายตาด้วย

การเข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธี “Kick off Friendly Design กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล” และมอบป้ายประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย

\*\*\*\*\*